

แผนในการรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครม.ในวัยรุ่น ภายใต้ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครม.ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครม.ในวัยรุ่น ภายใต้ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครม.ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เพื่อมีศูนย์กลางฐานข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน ทันสมัย เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครม.ในวัยรุ่น ใน พ.ศ. 2564 จึงได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่สามารถจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลข้อมูลในหน้าเว็บไซต์อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ได้ตั้งแต่ในระดับพื้นที่ จนถึงระดับประเทศ โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	การพัฒนารายละเอียดตัวชี้วัด (Template) โดยเจ้าภาพยุทธศาสตร์ โดยให้มีการระบุรายละเอียดตัวชี้วัดอย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดวิธีการในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และผู้ดูแลรับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด	ก.ย. 2563 - ก.พ. 2564	-	หน่วยงานเจ้าภาพ ตัวชี้วัดในแต่ละ ยุทธศาสตร์
2	การจัดทำรายการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด (Metadata) เพื่อการชี้แจงรายการข้อมูลที่นำมาคำนวณตัวชี้วัด สำหรับการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด	ก.ย. 2563 - ก.พ. 2564	-	หน่วยงานเจ้าภาพ ตัวชี้วัดในแต่ละ ยุทธศาสตร์
3	การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เจ้าภาพผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบรายงาน แบบสอบถาม แบบสำรวจต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละรายการของตัวชี้วัด	ก.ย. 2563 - ก.พ. 2564	-	หน่วยงานเจ้าภาพ ตัวชี้วัดในแต่ละ ยุทธศาสตร์
4	การพัฒนาระบบการ บันทึก วิเคราะห์ ส่งต่อข้อมูลตัวชี้วัด	ธ.ค. 2563 - มี.ค. 2564	100,000 บาท	สำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์ กรม อนามัย

5	การพัฒนากระบวนการตรวจสอบรายการ ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ ประมวลผล	ม.ค. - มี.ค. 2564	-	สำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์ กรม อนามัย
6	การพัฒนากระบวนการแสดงผลข้อมูลตัวชี้วัด	ม.ค. - มี.ค. 2564	100,000 บาท	สำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์ กรม อนามัย
7	การทดลองใช้ระบบฐานข้อมูล	เม.ย.- ก.ค. 2564	60,000 บาท	สำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์ กรม อนามัย ร่วมกับ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จากหน่วยงาน เจ้าภาพตัวชี้วัดในแต่ ละยุทธศาสตร์
8	การกำกับติดตามการดำเนินงานในระดับ พื้นที่ และระดับจังหวัด	ส.ค. 2564	100,000 บาท	สำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์ กรม อนามัย ร่วมกับ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จากหน่วยงาน เจ้าภาพตัวชี้วัดในแต่ ละยุทธศาสตร์
9	การสรุปผลการดำเนินงานใน ปี 2564	ก.ย. 2564	-	สำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์ กรม อนามัย ร่วมกับ หน่วยงานเจ้าภาพ ตัวชี้วัดในแต่ละ ยุทธศาสตร์

การพัฒนาฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วัตถุประสงค์หลัก : มีศูนย์กลางฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ (การจัดเก็บ รวบรวม ส่งต่อ ประมวลผล แสดงผลข้อมูล)



Small success

3 เดือน	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน
มีรายละเอียดตัวชี้วัด (Template) และคำอธิบายรายตัวชี้วัด (Meta Data) ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกตัวชี้วัด	มีร่างโมเดลระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัด ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และมีการทดสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูล	ทดสอบระบบการรายงานข้อมูล ให้หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ สามารถบันทึกข้อมูล และแสดงผลข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ได้	- ปรับปรุงหลังการทดสอบระบบ - ชี้แจงแนวทางการรายงานข้อมูล ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้หน่วยงานเจ้าภาพทั้งในระดับพื้นที่และประเทศ



- แสดงผลการดำเนินงาน รายยุทธศาสตร์ รายพื้นที่
- ผสมรวมกับข้อมูล องค์ความรู้จากการถอดบทเรียน งานวิจัยในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ
- Link ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง